



**คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์**



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาหลายพระนาม และพระนามหนึ่งคือ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” จากการศึกษาของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ พัฒนาประชาชนให้มีการศึกษา มีพระราชภารกิจหลากหลายที่สะท้อนให้เห็นการให้การศึกษและการเผยแพร่ความรู้แก่ชาวไทยทั้งปวง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงการศึกษาระดับสูงขึ้นไป สำหรับนักศึกษาชั้นอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย การศึกษาขั้นสูงในต่างประเทศ ทรงสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ราษฎรทุกรูปแบบ เช่น โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก บางโรงเรียนทรงให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานทุนการศึกษา ทรงให้สร้างศูนย์ศึกษาและศูนย์สาธิตต่างๆ ด้านอาชีพ ตลอดจนให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทย โดยพระราชประสงค์ซึ่งมีสรรพวิชาการอันเป็นสาระครบทุกแขนงสำหรับเยาวชนและคนไทยทั่วไป นอกจากนี้แล้ว ยังทรง



ทำหน้าที่ครูของผู้คนของแผ่นดินผ่านทางพระบรมราชโองการ พระราชดำรัส พระราชทานพระราชนิพนธ์และพระราชทานพระนิพนธ์แปล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศชาติ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษาต่อในวิชาการชั้นสูง ในต่างประเทศโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อจะได้นำวิชาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทรงก่อตั้งทุน นวฤกษ์ ในมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนริเริ่มในการก่อสร้างโรงเรียนตามวัด ในชุมชนเพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนและกำพร้า โดยอาราธนาพระภิกษุเป็นครู ผู้สอนในวิชาต่างๆที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ซึ่งมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนเกิดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา กับศาสนาเพื่อเยาวชนของชาติ จะได้มีความรู้ด้านวิชาการและมีจิตใจที่ตั้งมั่นในศีลธรรม จะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ

ในหลายจังหวัดมีโรงเรียนร่มเกล้า ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา และประถมศึกษาที่เกิดจากพระราชดำริที่ให้ทหารออกไปปฏิบัติภารกิจ ในท้องที่ทุรกันดารทำประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษา ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ทหารจัดสร้างขึ้น ในจังหวัดนครพนม สกลนคร นครราชสีมา ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน เป็นต้น เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาสำหรับเยาวชน เป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นั้นๆ ด้วยการดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนนั้นทางฝ่ายทหารได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายศึกษาธิการเพื่อเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม



ปรากฏว่าราษฎรในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ร่วมอุทิศแรงกาย แรงใจตลอดจนอุทิศทุนทรัพย์ช่วยในการก่อสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนเหล่านั้น พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า โรงเรียนร่มเกล้า

ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์จนถึงทุกวันนี้ ได้มีพระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา เป็นจำนวนมาก มีโครงการในพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษา หลายพันโครงการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ซึ่งทุกโครงการหนุนด้วยหลักวิชา อยู่บนพื้นฐานของหลักความคิดที่ชัดเจน ทรงสร้างหลักความรู้และใช้หลักวิชาในการดำเนินการ มีกลุ่มนักวิชาการ ได้ศึกษาวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็จะพบพระบรมราโชวาท พระราชกระแสรับสั่งในโครงการต่างๆ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับบทเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งบทเรียนในการพัฒนาชนบท บทเรียนในการทำงานกับชาวบ้าน บทเรียนที่จะนำสิ่งดีงามไปแก้ปัญหาทั้งในเมืองและชนบท กล่าวได้ว่าเป็นตำราการพัฒนาประเทศที่ยิ่งใหญ่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอเนกอนันต์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใส่พระทัยในการช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีการศึกษา และพัฒนาการ มีผลกำลังด้านจิตใจและมีความเข้มแข็งในการกระทำคุณงามความดีด้วย จะเห็นได้ว่า การปกครองแผ่นดิน การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส และสิ่งต่างๆ ที่ทรงสั่งสอนผ่านสื่อต่างๆ ล้วนแล้วแต่เพื่อการพัฒนาจิตใจของประชาชน โครงการต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จจึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผ่ไปด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนทุกระดับชั้น ให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอย่างแท้จริง



ด้วยสำนักในพระมหากษัตริย์คุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเพื่อเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป